



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ Nationtv. Newtv. workpointnews Sanook ,Mthai สำนักข่าวไทย NBT ThaiTBS</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยกรณีการเปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ในรพศ. 12 แห่งว่าจะเปิดให้บริการตามความพร้อมของรพ. คาดว่าจะมีรายงานเบื้องต้นการดำเนินการของรพ.แต่ละแห่งในการประชุมวอร์รูมกัญชาทางการแพทย์วันที่ 21 ส.ค.นี้ โดยให้รพ.ตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคลินิก จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ แนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน กำหนดกลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่จะใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์แผนไทยจะใช้ยาตำรับแผนไทยปรุงผสมกัญชา 16 ตำรับรวมทั้งได้จัดทำแนวทางการรักษาพิษจากการใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาสำหรับหน่วยงานที่รับผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยรพ.จะคัดกรองโรคและอาการตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้ และส่งต่อคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ รพ.ลำปาง รพ.พุทธชินราช รพ.สวรรคตประชารักษ์ รพ.สระบุรี รพ.ราชบุรี รพ.ระยอง รพ.ขอนแก่น รพ.อุดรธานี รพ.บุรีรัมย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.สุราษฎร์ธานี และ รพ.หาดใหญ่ และในเดือน ก.ย. สถานพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย 7 แห่งจะได้รับน้ำมันกัญชาสูตรตำรับแพทย์แผนไทย ได้แก่ รพ.เด่นชัย จ.แพร่ รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และ รพ.ท่าม่วง จ.สุราษฎร์ธานี</p>
<p>ช่อง 7</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวว่า อภ.ได้ทยอยจ่ายยากัญชา สูตร THC ให้รพศ.ทั้ง 12 แห่งแล้ว และรพ.ส่วนใหญ่ได้เปิดคลินิกเฉพาะทางเพื่อพิจารณาจ่ายยากัญชาให้แก่ผู้ป่วย แต่ยังไม่ครบทุกแห่งขึ้นอยู่กับความพร้อม</p>
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ระบบติดตามการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ อย. ดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ 1.การติดตามปริมาณการใช้สารสกัดกัญชา ซึ่งจะต้องรายงานอย.เป็นรายเดือน แต่ในช่วงเริ่มต้นจะให้รายงานทุก 2 สัปดาห์ และ 2.รายงานในส่วนของผู้ป่วย ทั้งผู้รับบริการเสร็จสิ้นแล้วและผู้เริ่มใช้ โดยรายงานเป็นกรณีเฉพาะ เพื่อติดตามปัญหาหรือผลกระทบ</p> <p>ด้าน นพ.อนันต์ กมลเนตร ผอ.รพ.สระบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับสารสกัดกัญชาจากองค์การเภสัชกรรมแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการจ่ายยา เพราะต้องมีการเตรียมความพร้อมระบบต่างๆ และทำความเข้าใจวิธีการใช้ก่อน</p>
<p>มติชน ไอเอ็นเอ็น ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น พร้อมด้วยทีมแพทย์และเภสัชกร แลกเปลี่ยนความพร้อมในการให้บริการรักษาด้วยสารสกัดน้ำมันกัญชา ว่า ได้รับน้ำมันกัญชาแล้ว 315 ขวด 1 ขวด สามารถใช้ได้ประมาณ 3 เดือนต่อผู้ป่วย 1 คน ได้จัดเตรียมอาคารศูนย์ ปียชาติ ชั้น 1 เป็นสถานที่ให้ผู้ป่วยมาขอรับบริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00 น. โดยเปิดให้บริการวันแรก 20 ส.ค. ได้จัดทีมพยาบาล เภสัชกร มาให้ความรู้ วิธีการใช้ และแนวทางการรักษา โดยกลุ่มผู้ป่วยที่จะได้รับการส่งจ่าย คือ ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการบำบัด ผู้ป่วยระยะระดับประคอง ส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว สำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จะต้องผ่านจุดคัดกรองก่อน โดยจะได้รับการบริการฟรีในทุกสิทธิประกันสุขภาพภาครัฐ</p>
<p>Newtv.</p>	<p>-เสนอข่าว รพ.พุทธชินราชขอเลื่อนการแจกสารสกัดกัญชาออกไปประมาณต้นเดือน ก.ย. เพื่อเตรียมความพร้อม โดยจะแจ้งให้ผู้ป่วยที่ต้องให้การรักษาด้วยสารสกัดกัญชาทราบและกำหนดให้มารับบริการอีกครั้ง</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผอ.ด้านการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันฯ เริ่มให้น้ำมันกัญชาสูตร CBD 100% ที่ได้รับบริจาคผ่านอย. ในการรักษาโรคลมชักในเด็กดื้อยาแล้วประมาณ 4-5 คน ซึ่งจะสามารถใช้ได้ 2-3 เดือน ส่วนสารสกัดกัญชาขององค์การเภสัชกรรมขณะนี้ยังเป็นสูตร THC สูง ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยของสถาบันฯ โดยระหว่างรอ ได้เปิดรับสมัครผู้ป่วยเข้าสู่โครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ แบ่งเป็น ผู้ป่วยโรคลมชัก โรคลมชักประสาทย่อมแข็ง โรคลมชักในสมอง และโรคลมชักประสาทย่อมแข็ง สามารถลงทะเบียนได้ทาง www.nci.go.th หรือสมัครด้วยตัวเองที่สถานพยาบาล</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร สธ. ร่วมพิธีเปิดคลินิกกัญชาเพื่อรักษาทางการแพทย์ รพ.มหาสารคามราชสีมา เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการผู้ป่วย 2 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.กลุ่ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>ประเด็นข่าว</p> <p>โรคที่ใช้ไขมันกัญชา ได้แก่ กล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง, ลมชักที่ดื้อต่อยาแผนปัจจุบัน, ปวดประสาท, อาการคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด 2.ผู้ป่วยกลุ่มโรคยาตัวรับแผนไทย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีอาการนอนไม่หลับ, ผู้ป่วยที่มีอาการจุกเสียดท้องแข็งเกร็งเป็นเถาดาน เสียงแหบ, ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตที่มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง, ผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกพรรตึก ปวดเมื่อยทั่วร่างกาย, ผู้ป่วยที่มีอาการลมจุก เสียดปวดท้องมวนท้อง ทั้งนี้ รพ.มหาราชนครราชสีมา มีแพทย์แผนปัจจุบัน 1 คน และแพทย์แผนไทย 3 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสธ. และจะส่งไปอบรมเพิ่มอีก 10 คน โดยมีผู้ป่วยกลุ่มแผนปัจจุบันเข้ารับคำปรึกษา ประมาณ 100 คน ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่รักษาด้วยแพทย์แผนไทยประมาณ 500 คน</p> <p>-เสนอรายงาน ว่า ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ไทย ที่ หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่สันกำแพง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยจัดเป็นโซนเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑสถานกัญชา ตู้โชว์กัญชากว่า 300 สายพันธุ์ทั่วโลก ห้องนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยและกัญชาเพื่อการรักษาโรค ทั้งนี้ ความหวังที่คนไทยจะได้ใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค อาจจะยังไม่มีคำตอบ トラบดีที่ผู้บริหารประเทศยังคงหาแนวทางว่าจะทำอย่างไรกับการผูกมัดจากอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติด 1961 และการคัดค้านอย่างเงียบๆ ของบริษัทยาักษ์ใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว อธิการบดี ม.พะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง กับบริษัท อภิญญา เมดิคอล เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์โลกข่าว</p> <p>ข่าวท่าทุกข์</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-กล่าวว่า รมช.เกษตรฯ ต้องย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของแผนการแบนสารเคมีเกษตร คือ คำสั่งก.สาธารณสุขที่ 2383/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี แต่รมว.สธ.ทำผิดมาตั้งแต่ต้น และเดินหน้าจะทำให้เกษตรกรเดือดร้อน เข้าชายฉูด ม.157 และถ้าดูรายชื่อคณะกรรมการจะพบว่ามีเอ็นจีโอร่วมเป็นเลขานุการ โดยเป็นเอ็นจีโอที่อ้างสารพิษปนเปื้อนแบบ FAKE NEWS อ้างว่าเก็บตัวอย่างพืชผักผลไม้ในตลาดสด ห้างค้าปลีก ส่งไปตรวจวิเคราะห์ที่อังกฤษ แต่ไม่มีหลักฐานการส่งและสาธารณสุขจังหวัดที่ถูกอ้างชื่อ ทั้งขอนแก่น สงขลา จันทบุรี ราชบุรี ปฏิเสธไม่ได้มีการเก็บตัวอย่างพืชผักแต่อย่างใด</p>
<p>มติชน แนวหน้า</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>ภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สุรินทร์และบุรีรัมย์ ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิกุล ผวจ.บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย รอดอนรับ โดยลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่โครงการชลประทานสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อตรวจอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง และตรวจเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์</p>
<p>มติชน newtv.</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ปัญหาจัดซื้อยา รพ.กมลลาไสย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิติ ทัตไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีความผิดปกติการจัดซื้อยา รพ.กมลลาไสย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการ เข้าตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของ รพ.กมลลาไสย ซึ่งสสจ.กาฬสินธุ์ย้ายตัวตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเขตสุขภาพที่ 7 และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของสธ. พบความผิดปกติในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะการสั่งซื้อยาหลายรายการที่ผิดระเบียบ ซื้อยาราคาแพงเกินราคากลาง แลบบิลสั่งซื้อให้มีงบประมาณน้อยลงเพื่อไม่ต้องให้สสจ.อนุมัติ และสอดแทรกใบเสร็จที่สั่งซื้อยาแต่ไม่มีเม็ดยา ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รพ.กมลลาไสยไม่สามารถสั่งซื้อและชำระหนี้กับบริษัทยาได้ และคาดว่าจะยังเป็นสาเหตุที่ทำให้รพ.กมลลาไสยเป็นหนี้ในภาพรวมสูงถึง 80 ล้านบาท เบื้องต้นยังไม่สามารถตรวจสอบเอกสารได้ครบ เพราะมีจำนวนมาก และต้องใช้เวลา หากมีการตรวจสอบแล้วเสร็จจริงจะให้ข้อมูลได้</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>ราคาขายรพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็งสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างนำข้อมูลราคายา มาจัดทำโครงสร้างต้นทุน โดยเปรียบเทียบกับราคาของรพ.ทุกแห่ง และเตรียมเผยแพร่รายชื่อร้านขายยาที่ได้มาตรฐานทางเว็บไซต์กรม www.dit.go.th เพื่อให้ประชาชนนำไปสั่งยาจากรพ.มาซื้อยาได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอข้อมูลจากสภาเภสัชกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่ 16 ส.ค. 2562 ตรวจสอบพบว่ารพ.เอกชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือมีการติดตั้งคิวอาร์โค้ดไว้ตามจุดต่างๆ ให้ประชาชนตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบราคายาได้จากเว็บไซต์www.hospitals.dit.go.th</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p>ยาเพริฟ</p> <p>-เสนอสิทธิข่าว เกี่ยวกับยาเพริฟ ว่า สปสช.ได้อนุมัติให้แจกยาเพริฟแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวี คาดว่าปี 2563 จะแจกให้กลุ่มเป้าหมายได้ถึง 3,000 ราย โดย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การอนุญาตให้เบิกจ่ายยาเพริฟได้ ต้องเป็นยาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ขนาดละ 600 บาท จำนวน 30 เม็ด ซึ่ง WHO แนะนำให้ทุกประเทศใช้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีสูง ทั้งนี้ หากให้ยาป้องกันเอ็ดส์อย่างทั่วถึงจะทำให้ประเทศไทยสามารถยุติปัญหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ตามเป้าหมายปี 2573</p>
คมชัดลึก	<p>นโยบายให้ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะประธาน สปสช. กล่าวว่า จากที่ได้มอบนโยบายในการประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2562 ในการจัดบริการเพื่อให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาคุณภาพ สปสช.ได้เร่งหารือกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อสรุปเบื้องต้นจะนำร่องในรพ. 50 แห่ง และร้านยาคุณภาพ 500 แห่งทั่วประเทศ จำกัดการจ่ายยาเฉพาะ 4 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และจิตเวช คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในรพ. โดยที่ประชุมจะหารือข้อสรุปอีกครั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมบอร์ด สปสช. วันที่ 2 ก.ย. 2562 คาดว่าจะเริ่มได้ในวันที่ 1 ต.ค.นี้</p> <p>ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า หลังจากดำเนินการแล้วจะมีคณะทำงานติดตามและประเมินผลอีกครั้ง ร้านยาที่เข้าร่วมจำกัดเฉพาะร้านยา ขย.1 ที่เป็นร้านยาคุณภาพและมีเภสัชกรประจำ</p>
ไทยรัฐ	<p>ปัญหาความเหลื่อมล้ำบุคลากร สธ.</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงกรณีชมรมอดีตพนักงานของรัฐในสังกัด สธ. ปี 2543-2546 กว่า 500 คน จะเดินทางมาเรียกร้องให้พิจารณาเสนอกรม. แก่ปัญหาความเหลื่อมล้ำเงินเดือน-อายุราชการ ว่า เห็นใจบุคลากรทุกคน และอยากพบตัวแทนเพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากในวันที่ 20 ส.ค.ติดประชุม ครม. ทำให้ไม่สามารถรับเรื่องด้วยตนเองได้ แต่จะหารือกับรมว.สธ.เพื่อจะได้พบปะบุคลากรสาธารณสุขร่วมกันในภายหลัง</p>
สยามรัฐ	<p>ใช้เทคโนโลยีพัฒนาบริการ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า กรมการแพทย์มีสถาบันและรพ.ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคที่ยุ่ยากซับซ้อน ได้มอบนโยบายให้เพิ่มการกระจายความรู้ความเชี่ยวชาญไปสู่ภูมิภาคและรพ.ทั่วประเทศ นำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์มาปฏิรูประบบการทำงานของรพ. โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค สร้างเครือข่ายการรักษาและให้บริการเฉพาะด้านครบวงจร และนำระบบการให้บริการสุขภาพทางไกลเชื่อมโยงรพ.สต.ใกล้บ้าน ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลอัตโนมัติ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเท่าเทียม ลดภาระการเดินทางและลดแออัดในรพ. และช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ</p>
เดลินิวส์	<p>การลดใช้ถุงพลาสติก</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า การตายของพะยูนน้อยมาเรียม รวมถึงพะยูนและสัตว์ชนิดอื่น ๆ เป็นตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ เป็นทาง ซึ่งการทิ้งขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกไม่ได้กระทบแค่วงจรชีวิตของสัตว์เท่านั้น แต่กระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม การท่องเที่ยว และสุขภาพของคน จึงอยากให้ทุกฝ่ายใช้การตายของมาเรียมเป็นจุดตั้งต้นสร้างจิตสำนึก และจะกำชับกรมอนามัยให้มีการรณรงค์เรื่องนี้อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง</p>
มติชน ข่าวสด เว็บไซต์มติชน สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ GNews	<p>แนะนำประเมินความพร้อมก่อนวิ่ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชัช ภาณุจพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีนักวิ่ง 2 รายเสียชีวิตในงานวิ่งวังนายมาราธอน ครั้งที่ 9 ที่ จ.กาญจนบุรี ว่า ผู้ชายที่มีอายุ 40 ปี และผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป ขอให้ไปรับการตรวจสุขภาพประจำปี ประเมินภาวะและความเสี่ยงสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย โดยเฉพาะนักวิ่งมาราธอน ต้องฝึกซ้อมต่อเนื่อง ใ้ร่างกายปรับตัวให้พร้อมกับกิจกรรมทางกายที่มีความเข้มข้นสูงและระยะเวลาาน เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนวิ่ง ทั้งระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต และหายใจ เพื่อป้องกันอาการหน้ามืด หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก เจ็บกล้ามเนื้อ รวมถึงหมดสติและหัวใจหยุดเต้นได้ ควรรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตให้มากขึ้นก่อนวิ่ง 1 วัน พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาด และเช้าวันวิ่งควรรับประทานอาหารที่ไม่หนัก เช่น นม กล้วย</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การวิ่งมาราธอนในระดับโลก ต้องมีหน่วยแพทย์ รถพยาบาล ประจำตลอดการแข่งขัน รวมถึงมีจุดปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางแข่งขัน โดยเฉพาะตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจมีผู้บาดเจ็บ หรือตำแหน่งที่ยากต่อการเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งรพ. จุดบริการปฐมพยาบาลหลักควรมีเครื่องมือและบุคลากรเทียบเท่ากับจุดให้บริการทางการแพทย์หลังเส้นชัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์Newtv สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ Workpointnews เว็บไซต์ GNews</p>	<p>เตือนโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีพบการโฆษณาขายยาปลูกเชื้อทางอินเทอร์เน็ต อ้างว่าช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศ ว่า อย่าหลงเชื่อซื้อมาใช้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถูกผลิตออกมาหลายรูปแบบ เช่น เป็นของเหลวใส เป็นผงหรือผลึก ซึ่งนำมาใช้ในทางที่ผิดโดยการหยดหรือผสมลงไปในเครื่องดื่ม ซึ่งสารแคนธาริดินจากแมลงวันสเปนมีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ ส่งผลให้มีเลือดไปคั่งที่หลอดเลือด รวมทั้งมีการอักเสบที่บริเวณดังกล่าว ทำให้เข้าใจว่าเป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ซึ่งไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลต่ออารมณ์ทางเพศของแมลงวันสเปน และฤทธิ์กัดกร่อนของสารชนิดนี้สามารถทำให้เกิดแผลตามอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น เกิดแผลและเลือดออกตั้งแต่ปากจนถึงทวารหนัก ปัสสาวะเป็นเลือด หรืออาจมีเลือดออกที่อวัยวะเพศนอกจากนี้ยังมีผลทำลายไต เป็นต้น</p>
<p>ไทยโพสต์ สวท. เว็บไซต์ thebangkokinsight</p>	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข้อความที่ส่งต่อทางเฟซบุ๊กเรื่องโรคไขเลือดออกสายพันธุ์ใหม่ ว่า เป็นข่าวปลอม ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีโรคไขเลือดออกสายพันธุ์ใหม่ นอกเหนือจาก 4 สายพันธุ์ที่เคยพบ แต่ละสายพันธุ์มีความรุนแรงไม่ต่างกันมาก ผู้ป่วยที่ติดเชื้อครั้งแรกอาการมักไม่รุนแรง แต่อาการจะรุนแรงขึ้นเมื่อติดเชื้อครั้งที่สองด้วยสายพันธุ์ที่ต่างไป หากมีอาการคล้ายไข้หวัดและมีอาการไอสูงเฉียบพลันในตอนแรก อย่าซื้อยารับประทานเอง ควรไปรักษาที่รพ.ให้ทันท่วงที มิฉะนั้นอาจเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422.</p>
<p>สวท. INN สยามรัฐ มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ เพจ sasook เว็บข่าวสด ผจก.ออนไลน์ แนวหน้า เว็บมติชน ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น เว็บไทยรัฐ แนวหน้า บทบรรณาธิการ</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีรพ.สธ.ประกาศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า 100% โดยมอบหมายให้กรมฯ ทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบ ว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีหลายรูปแบบ และผลสุดท้ายจะนำไปสู่การเสพติดนิโคตินที่มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งสารนิโคตินมีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณที่สูง และส่งผลเสียโดยตรงต่อสมองและระบบประสาท รวมทั้งละอองไอน้ำยังเป็นควันบุหรี่มือสองและสามต่อคนรอบข้าง</p> <p>-เสนอข่าว นายมาริช กรัณญวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้า กล่าวถึงกรณีรพ.สธ.ไม่เลิกแบนบุหรี่ไฟฟ้า ว่า ขอให้รพ.สธ.ตั้งคณะทำงานมาศึกษาและรับฟังความเห็นของประชาชนในเรื่องนี้ให้รอบคอบก่อนสรุป สสส.ได้รับอนุมัติงบประมาณ 3,800 ล้านบาทดำเนินงานควบคุมยาสูบและส่งเสริมสุขภาพ แต่จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงไม่มาก ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษหรือนิวซีแลนด์สนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกสำหรับผู้สูบบุหรี่ และทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะนี้มีเพียง 30 กว่าประเทศที่ห้ามบุหรี่ไฟฟ้าและส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มล้าหลัง เชื่อว่ารพ.สธ.ถูกยึดเยียดข้อมูลจากกลุ่มหมอมและ NGO ที่ครอบงำการทำงานของรพ.สธ. เครือข่ายฯ จะนำรายชื่อผู้สนับสนุนให้มีการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมายกว่า 4 หมื่นรายชื่อ พร้อมผลการวิจัยและแนวทางที่ต่างประเทศควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าไปนำเสนอ เพื่อเป็นข้อมูลให้พรรคภูมิใจไทยว่าจะฟังเสียงความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนหรือไม่</p> <p>-กล่าวว่า นโยบายภาษีสรรพสามิต โดยปรับขึ้นภาษีหรือราคาสินค้าทำลายสุขภาพ เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยปรับพฤติกรรมกรรมการบริโภคของคนไทย แต่การออกประกาศขึ้นภาษียาเส้นโดยคาดว่าจะทำให้มีการบริโภคยาเส้นลดลงกลับไปกระทบต่อชาวไร่ที่ปลูกยาสูบ ทำให้ต้องออกมาเรียกร้องให้กรมสรรพสามิตยกเลิกการขึ้นภาษียาเส้น เช่นเดียวกับการปรับขึ้นภาษีน้ำตาลที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค. 2562 ซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบผู้ประกอบการและชาวไร่ อ้อย เพราะได้ให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัว แต่ก็มีคำถามกังวลว่าจะมีการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลมากขึ้น ซึ่งต้องติดตามดูว่าจะมีผลกระทบอะไรตามมาอีก ทั้งนี้ เห็นด้วยกับที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวระหว่างการแถลงนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ระบุว่า การขึ้นภาษีเหล้าบุหรี่เพื่อผลทางสาธารณสุข แต่สุดท้ายถ้าไม่เหมาะสมก็ต้องปรับใหม่ เพราะภาษีสูงไปก็สร้างผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชน แต่ถ้าภาษีต่ำไปก็เหมือนส่งเสริมสินค้าอันตรายที่อาจทำร้ายสุขภาพประชาชน</p>
<p>สำนักข่าวไทย สยามรัฐ</p>	<p>รพ.สงฆ์ปลอดบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลรพ.สงฆ์ พบว่าในจำนวนพระสงฆ์สามเณรอาพาธ 59,000 รูป มีประวัติการสูบบุหรี่ประมาณ 18,000 รูป หรือร้อยละ 30 โดยโรคจากการสูบบุหรี่ซึ่งทำให้มรณภาพ เช่น โรคมะเร็งปอด ถุงลมปอดโป่งพอง วัณโรคปอด มะเร็งตับ เส้นเลือดในสมองตีบ เป็นต้น รพ.สงฆ์จึงจัดตั้งคลินิกเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่ปี 2551 เป้าหมายต้องไม่มีพระสงฆ์สามเณรสูบบุหรี่ และรพ.สงฆ์เป็นเขตปลอดบุหรี่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	100%
ไทยรัฐ	ดูแลผู้แสวงบุญในพุทธคยา -เสนอข่าว กรมการแพทย์ ส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จากรพ.สงฆ์ ไปปฏิบัติหน้าที่ที่วัดไทยพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย โดยตั้งรพ.พระพุทธเจ้า เพื่อเปิดรักษาแก่พระ ภิกษุ สารเณร รวมไปถึงผู้แสวงบุญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษาปี 2562 จนถึงสิ้นเดือนมี.ค. 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
มติชน	โครงการส่งนมแม่ -เสนอสรุป กรมอนามัย นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการ 9 อย่าง เพื่อสร้างลูก โดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงแรกเกิดถึง 6 เดือน ลูกควรได้กินนมแม่อย่างเดียว เพราะไม่เพียงได้ประโยชน์จากนมแม่ แต่ยังมีการเชื่อมความรัก ความผูกพัน ส่งต่อเซลล์ของแม่สู่ลูก แต่มีอุปสรรคทั้งเรื่องความห่างไกล งาน และ ความไม่รู้ ทั้งนี้ รพ.สต.และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มีการดำเนินงานโครงการส่งนมจากอกแม่ สู่ลูก โดยส่งนมผ่านเครื่องบินแอร์เอเชีย ในเส้นทางที่มีเที่ยวบิน รวมถึงส่งผ่านบริษัททัวริ่ง ทำให้ลูกได้ดื่มนมแม่จนครบ 6 เดือน
กรุงเทพธุรกิจ	ผลการยกเลิกถุงหิ้วใส่ยาผู้ป่วย -เสนอบทความ นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. กล่าวว่า สธ.ประกาศนโยบายให้ รพ.ในสังกัดทั่วประเทศ 947 แห่ง ยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาผู้ป่วย เพื่อลดการใช้พลาสติกและลดภาวะโลกร้อน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 สามารถลดปริมาณการสั่งซื้อลงกว่า 340,000 กก. หรือ 87% โดยรพ.ลดลง 41,000 กก. รพท. 70,000 กก. รพช. รว 220,000 กก. และรพ.สังกัดกรม รว 10,000 กก. จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า เห็นด้วยกับนโยบายนี้ในระดับมาก-มากที่สุด 92.3% เห็นว่าควรดำเนินการต่อระดับมาก-มากที่สุด 92.8% และสะดวกที่จะนำถุงผ้าจากบ้านเพื่อใส่ยาในระดับมาก-มากที่สุด 86.5% และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้ขยายผลการใช้ถุงผ้าในรพ.สต. เพื่อให้ครอบคลุมทุกสถานบริการในสังกัดทั่วประเทศ
CH 7 NEWS โพสต์ทูเดย์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ M Thai	จับเครื่องสำอางปลอม -เสนอข่าว แฟนเพจเฟซบุ๊ก รู้ทันภัยเครื่องสำอาง อาหารและยา โพสต์ข้อความระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. เข้าตรวจค้นบ้านเจ้าของแฟนเพจ Pimrypie ที่อาคารพาณิชย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พบน้ำหอมไม่มีเลขจดทะเบียนจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดของกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ด้าน พิมรี่พาย ยอมรับว่าเคยขายของปลอมจริงแต่เลิกขายแล้ว ของกลางที่ถูกตรวจยึดเป็นของเก่าที่เก็บไว้และไม่ได้ทำสายทั้ง



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch